



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. ไฟเขียวประกันภัยข้าวนาปี67คลุม21ล้านไร่	ข่าวสด
2. รฟ.สายสีส้ม-หwyเกษียณ ครม.ลุยไฟเขียว	มติชน
3. เกษตรฯชูพัฒนาการผลิตเกลือทะเล	แนวหน้า
4. 'ธรรมนัส'จัดงานกะพงไทยรณรงค์เพิ่มการบริโภคในประเทศ	แนวหน้า
5. รมว.เกษตรฯนำทีมรับฟังปัญหาภัยแล้งการเกษตรนครปฐมแก้ไขความเดือดร้อน	แนวหน้า
6. ช่วยเกษตรกรสู้ศึก FTA	ไทยรัฐ
7. นายกฯโยน'ธรรมนัส'จะเดินหน้าต่อหรือยุติโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง	แนวหน้า
8. อ่างฯ คลองน้ำขาว ไกลแล้วเสร็จ!! คาดภายในปี 67	ไทยโพสต์
9. ล่าปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาติทำลายสัตว์พื้นถิ่น	แนวหน้า
10. หัวข้อข่าว: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. รองปลัดฯหารือร่วมกับEUให้ความเชื่อมั่นภาคประมง	แนวหน้า
12. คลังซงพักหนีเกษตรกรขยายมูลหนี้เป็น 5 แสนบ.	ข่าวหุ้น

\*\*\*\*\*

## ไฟเขียวประกันภัยข้าวนาปี67คลุม21ล้านไร่

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2567 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอโดยรัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมจ่ายเงินเบี้ยประกันภัย ให้กับเกษตรกรชาวนาปีการผลิต 2567-2568 จำนวน 21 ล้านไร่ วงเงินงบประมาณ 2,302.16 ล้านบาท

**นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** กล่าวว่า โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2567 มีการประกันภัย 2 ส่วน คือภาคพื้นฐานและภาคสมัครใจ

โดยภาคพื้นฐาน (Tier 1) ครอบคลุมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขึ้นชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ธ.ก.ส. พื้นที่เป้าหมาย 15 ล้านไร่ ประกัน 115 บาท/ไร่ ภาครัฐอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย 69 บาท/ไร่ ธ.ก.ส. อุดหนุน 46 บาท/ไร่ พื้นที่นาร่อง 689 อำเภอทั่วประเทศ เป้าหมาย 5 ล้านไร่ เพื่อจูงใจให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการจ่าย

ค่าเบี้ยประกันภัย โดยมีเบี้ยประกันภัย 70 บาทต่อไร่ ภาครัฐอุดหนุน 65 บาท/ไร่ และเกษตรกรร่วมจ่าย 5 บาท/ไร่

สำหรับพื้นที่เสี่ยงปานกลางและเสี่ยงสูง เป้าหมาย 5 แสนไร่ อัตราเบี้ยประกัน 199 และ 218 บาท/ไร่ ภาครัฐอุดหนุนเบี้ยประกันภัย 69 บาท/ไร่ เกษตรกรจ่ายส่วนที่เหลือเอง ส่วนค่าสินไหมทดแทน (Tier 1) จากภัยธรรมชาติ 7 ภัย ได้แก่ น้ำท่วม ภัยแล้ง พายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ ไฟไหม้ และภัยช้างป่า วงเงินคุ้มครอง 1,190 บาท/ไร่ และภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด 595 บาท/ไร่

ภาคสมัครใจ (Tier 2) เกษตรกรซื้อประกันภัยเพิ่มเติม พื้นที่เป้าหมาย 5 แสนไร่ เบี้ยประกันพื้นที่เสี่ยงภัยต่ำ 27 บาท/ไร่ เสี่ยงภัยปานกลาง 60 บาท/ไร่ และเสี่ยงภัยสูง 110 บาท/ไร่ ค่าสินไหมวงเงินคุ้มครอง 240 บาท/ไร่ และภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด 120 บาท/ไร่ เริ่มขายกรมธรรม์ประกันภัยหลังกรม.เห็นชอบโดยทุกจังหวัดสิ้นสุด 31 ก.ค. 2567 ยกเว้นภาคใต้สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2567

# รฟ.สายสีส้ม-ห้วยเกี๋ยฉยณ ครม.ลุยไฟเขียว

## ซอฟต์แวร์ไลน์เสนอ.อัครธุรกิจ 'ประกันภัยข้าว'6แสนราย แจกหมื่นลงทะเบียน45วัน นายกฯสั่งพีระพันธ์ุไฟแพง

กรม.เคาะสารพัดโครงการ เดินหน้าห้วยเกี๋ยฉยณ  
รถไฟฟ้าสายสีส้มฉลุย ไฟเขียวออลิมปิกปล่อยซอฟต์แวร์  
ไลน์วงเงิน 1 แสนล้านช่วยเหลือเอสเอ็มอี ๓.ก.ส.เปิดประกันภัย  
ข้าวในปี นายกฯสั่ง'พีระพันธ์ุ'แกไฟแพง ส.โรจเรม  
ถกด่วนจ่อชง รบ.ช่วยเหลือต้นทุน (อ่านต่อหน้า 7)

### ต่อจากหน้า 1

### สายสีส้ม

#### กรม.ไฟเขียวห้วยเกี๋ยฉยณ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบในหลักการที่กระทรวงการคลังเสนอแนวทางในการส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อรองรับการเกษียณผ่านโครงการสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณเป็นสลากดิจิทัลผ่านช่องทางออนไลน์ จำกัดการซื้อสลากต่อคนได้สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน จำนวนเงินที่ซื้อสลากจะถูกเก็บเป็นสะสมเฉพาะบุคคล จะได้รับเงินที่ซื้อสลากคืนทั้งหมดในรูปแบบของเงินบำนาญเมื่ออายุ 60 ปีบริบูรณ์ ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันว่ารัฐบาลได้ใช้งบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก โครงการนี้จะเกิดประโยชน์ในการส่งเสริมให้เกิด

การออม รัฐบาลสร้างแรงจูงใจในรูปแบบของเงินรางวัล ทำให้รัฐสามารถลดงบประมาณในการดูแลกลุ่มเปราะบางเฉพาะนี้

ผู้สื่อข่าวถามว่า โครงการเงินเกษียณได้ประเมินหรือไม่ว่าจะได้ประโยชน์กับประชาชนอย่างไร และจะได้รับความนิยมแค่ไหน นายฯกล่าวว่า ได้บอกไปแล้วเป็นเรื่องของการออม และจะช่วยกลุ่มเปราะบางเวลาเกษียณจะได้รับเงินคืน

#### นายกฯสั่ง'พีระพันธ์ุ'แกไฟแพง

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ปัญหาค่าไฟฟ้าราคาแพงว่า วันนี้นายกฯสั่ง สาสีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและ รวม.พลังงาน ไม่ได้เข้าประชุม ครม. แต่ก็มีการโทรศัพท์ไปพูดคุยและสั่งการไป คาดว่าครวหน้าจะจะมีมาตรการออกมา

เมื่อถามว่า จะใช้วิธีการตรึงราคาไว้หรือจะปรับมาตรการใหม่ นายฯกล่าวว่า "ตามที่บอกไปเมื่อครั้ง" นายเศรษฐา กล่าวถึงกรณีโพสต์เฟซบุ๊ก

ส่วนตัวระบุว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเปิดลงทะเบียนได้ในวันที่ 1 ส.ค.นี้ แสดงว่ามีความ

ก้าวหน้าและมีความพร้อมแล้วใช้หรือไม่ว่า ครั้นตามนั้น ตามที่เสนอไป เมื่อถามว่า จะต้องทำอะไรเพิ่มเติมเรื่องต้องชี้แจงทำความเข้าใจหรือไม่ นายฯกล่าวว่า ให้คอยวันที่ 24 ก.ค. เมื่อถามอีกว่า ระยะเวลาการใช้ไม่เกิน 6 เดือนใช้หรือไม่ นายฯกล่าวว่า ตามนั้น ครั้น ส่วนระยะเวลาการลงทะเบียนประมาณ 1 เดือนครึ่ง

#### เคาะรถไฟฟ้าสายสีส้ม

นายเศรษฐา กล่าวว่า นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอระยะเวลาการดำเนินการ ขยายระยะเวลาการดำเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศออกไปเป็นระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่ 20 ก.ค.2567-19 ก.ค.2587 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรกรได้รับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีหรือเอฟทีเอ โดยมีเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า 130,706 ครัวเรือน ครม.ยังเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโครงการให้ประกันภัยข้าวในปี การผลิตปี 2567 โดยให้เกษตรกรเป็นผู้รับประโยชน์จากค่าสินไหมทดแทน 100% จากทุกกรณีและให้มีการศึกษามาตรการเยียวยาเกษตรกร เพื่อไม่ให้เกิดภาวะหนี้เสียหรือเอ็นพีแอลในอนาคต

นายเศรษฐา กล่าวว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอผลคัดเลือกเอกชนร่วมสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BEM เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ปัจจุบันศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายกฟ้องในทุกคดี และร่างสัญญาร่วมลงทุนได้ผ่านการตรวจพิจารณาของอัยการสูงสุดแล้ว

#### นายกฯถกเร่งส่งออกไปซาอุดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงบ่ายหลังประชุม ครม. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เชิญรัฐมนตรี

และหลายหน่วยงานเข้าหารือ อาทิ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายมาวิชัย เลี้ยงมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ม.ล.ชโยทิต กฤตการ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและผู้แทนการค้าไทย นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ติดตามงานเปิดเจรจาการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ไทยไปซาอุดีอาระเบีย

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ประชุมติดตามการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ไทยไปซาอุดีอาระเบีย เชิญกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ และบีโอไอ มาหารือ เพื่อบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำ ติดตามการส่งออก ทางซาอุดีฯพร้อมเปิดตลาด โค แพะ ต้นไม้ อาหารฮาลาล ให้แก่ไทย รวมถึงเปิดให้ไทยเข้าไปลงทุนเปิดโรงพยาบาล ให้การบ้านแต่ละกระทรวงไปทำงานร่วมกันเพื่อจับคู่ (match) ภาคธุรกิจที่พร้อมสำหรับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ซาอุดีฯต้องการโดยเร็ว

สั่งการให้เร่งทำงานทุกฝ่าย เพื่อผลเป็นรูปธรรม เพิ่มขีดพาณิชย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดูแลซาอุดีฯและประเทศที่มีศักยภาพสูง เพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศ

## สุริยะเผยเซ็น‘สายสีส้ม’18กค.

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ครม.มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุดและเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ วันที่ 18 กรกฎาคมนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะจัดพิธีลงนามในสัญญาร่วมกับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีอีเอ็ม ในฐานะผู้ชนะการประมูล ในพิธีดังกล่าวตนจะเป็นประธาน มอบหมายให้ รฟม.เร่งรัดเอกชนดำเนินการเร็วขึ้น เป็นไปตามแผน คาดว่าจะเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ระยะทาง 22.5 กม. ภายในมกราคม 2571 เร็วขึ้นกว่าเดิมกำหนดเปิดบริการ

พฤษภาคม 2571 ขณะที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตะวันตก ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระยะทาง 13.4 กม. จะเปิดบริการช่วงกลางปี 2573 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มจะเข้าร่วมมาตรการค่าโดยสารไม่เกิน 20 บาท หรือ 20 บาทตลอดสายด้วย

## จุลพันธ์แจงดัดลัทธิเป่าดีจิตัล

ที่กรมศุลกากร นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะกรรมการโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบให้กลุ่มคน ทั้งประชาชนและร้านค้า เคยประพฤติผิดข้อตกลงของโครงการรัฐในอดีต ไม่ว่าจะโครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน อาทิ การแลกเงินสด สวมลัทธิ ใช้สิทธิปลอม เป็นต้น เป็นกลุ่มคนถูกภาคครัวเรือนคัดแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต รวมทั้งโครงการของรัฐในอนาคต มีอยู่ประมาณ 2,000 ราย โทรมไลน์โครงการดิจิทัลวอลเล็ตในเมืองต้นรัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 นี้ มีเวลาลงทะเบียน 45 วัน วันที่ 24 กรกฎาคมนี้จะแถลงรายละเอียดครบเวลาชัดเจน จะชี้แจงรายละเอียดแบบร่าง สำหรับการลงทะเบียน วิธีใช้แอปฯ จะชัดเจนเรื่องกลไกการตรวจสอบสิทธิ กรณีต้องการโต้แย้งสิทธิ หรืออุทธรณ์

## 3ล.ร้านค้าเข้าร่วมโครงการ

นายจุลพันธ์กล่าวว่า สำหรับกลไกในการลงทะเบียนร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนั้น รัฐบาลได้ทำระบบรองรับ ทั้งการลงทะเบียนผ่านแอปฯ ทางรัฐ สำหรับผู้มีสิทธิโทร คาดว่าส่วนใหญ่ประชาชนใช้ช่องทางนี้กว่า 40 ล้านคน และกรณีไม่มีสมาร์ตโฟน หรือสมาร์ตโฟนไม่รองรับระบบอินเทอร์เน็ตนั้น จะลงทะเบียนผ่านบัตรประชาชนมีเจ้าหน้าที่เตรียมดูแลเรื่องดังกล่าว กรณีผู้ไม่มีสมาร์ตโฟน หรือสมาร์ตโฟนไม่รองรับระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้จ่ายได้ด้วยบัตรประชาชนโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องยืนยันโลเคชั่นใช้จ่ายได้ ส่วนร้านค้าก็ลงทะเบียนผ่านแอปฯทางรัฐเช่นเดียวกัน คาดว่าจะมีร้านค้าร่วมโครงการกว่า 2-3 ล้านแห่ง อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ลงทะเบียนแล้วตรวจสอบสิทธิ พบว่าผลดังกล่าวไม่ตรงตามความเป็นจริง สามารถอุทธรณ์สิทธิได้ รัฐบาลมีช่องทางดังกล่าวรองรับไว้ให้ประชาชน ยืนยันว่าการดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตมีระบบล็อกเชนสามารถตรวจสอบการทุจริตในโครงการได้ เช่น การแลกเงินสด รัฐบาลมีกระบวนการดูแลเรื่องทุจริตและการคอร์รัปชัน

## เผ่าภูมิชี้ช่วยเกษียณ3แดง

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ครม.มีมติเห็นชอบการส่งเสริมการออมทรัพย์ของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อรองรับการเกษียณผ่านโครงการสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณ (ห้วยเกษียณ) มอบหมาย กอช.แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กอช. ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินโครงการห้วยเกษียณต่อไป มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1.ผู้ออมสามารถซื้อสลากชุดดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันของ กอช.ใบละ 50 บาท ซื้อได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน 2.สามารถซื้อได้ทุกวันตลอด 24 ชม. จะออกรางวัลทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 น. 3.รางวัลที่ 1 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท จำนวน 5 รางวัล และรางวัลที่ 2 จำนวน 1,000 บาท จำนวน 10,000 รางวัล ผู้ถูกรางวัลถอนเงินรางวัลได้ทันที หากรางวัลออกไม่ครบ ทบไปงวดต่อไป 4.ไม่ว่าถูกรางวัล หรือไม่ถูกรางวัล เงินซื้อสลากทุกบาทจะถูกเก็บไว้ในบัญชีเงินออมของแต่ละบุคคลผ่านกอช. สามารถถอนคืนได้ตอนอายุ 60 ปี เพื่อการออมทรัพย์รองรับการเกษียณ และ 5. เงินในบัญชีนั้นยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดระยะเวลาก่อนเกษียณผ่าน กอช.

“ห้วยเกษียณ เป็นการเล่นหวยที่เงินไม่หาย หวยไม่มีวันถูกกิน ยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมาก ได้ออมมาก มีเงินเก็บมากในยามเกษียณ พร้อมลุ้นหวยได้ 3 ดั่ง ได้ลุ้นเงินรางวัลสูงสุดล้านบาท เงินที่ซื้อก็กลายเป็นเงินออมทุกบาททุกสตางค์ ได้ผลตอบแทนการลงทุนด้วย” นายเผ่าภูมิกล่าว

## ชายกอช.-ประกันตนมาตรา40

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ผู้มีสิทธิซื้อสลาก ต้องเป็นสมาชิก กอช. ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และแรงงานนอกระบบที่มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ เป้าหมายโครงการคือ การมีจำนวนสมาชิกประเภท ข.(บุคคลสัญชาติไทยซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ และเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 2 และ 3 ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพหรือเป็นบุคคลอื่นที่กำหนดโดยกฎกระทรวง (โดยรัฐบาลไม่จ่ายเงินสมทบ) ไม่น้อยกว่า 5 ล้านคน ภายในเวลา 3 ปี คาดว่าจะมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 0.36-21 ล้านคนต่อปี ออกสลากเริ่มต้นประมาณ 5 ล้านใบต่องวดสัปดาห์ หรือ 260 ล้านใบต่อปี กำหนดออกรางวัลทุกวันศุกร์ (รวม 52 งวดต่อปี) ชายใบละ 50 บาท คิดเป็นเงิน 250 ล้าน

บาทต่องวด หรือ 13,000 ล้านบาทต่อปี รูปแบบ สลากเป็นสลากชุดดิจิทัล ผู้ซื้อลงทะเบียนซื้อ และซื้อผ่านออนไลน์ในลักษณะแอปพลิเคชันผูก กับบัญชีธนาคาร งบประมาณโครงการสลากสะสมทรัพย์ฯ ปีแรกใช้งบ 830 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินรางวัล 780 ล้านบาทต่อปี การพัฒนาระบบเทคโนโลยี แอปพลิเคชัน ระบบ Clearing และระบบงานเกี่ยวข้อง 20 ล้านบาท โครงสร้างพื้นฐาน 30 ล้านบาท

## ยืดเวลาแบ่งกำไรลดเงินส่งกองทุน

นายพรชัย สุริยะเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 4 แห่งที่มีหน้าที่นำส่งเงินเข้ากองทุนฯ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จาก 0.25% ต่อปี เป็น 0.125% ต่อปีของยอดเงินที่ได้รับจากประชาชน ของรอบการนำส่งเงินในปี 2567 ซึ่งเป็นการปรับลดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 หลังจากโควิด-19 เพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้ดูแลลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ฐานราก

“กระทรวงการคลังได้สั่งการให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง 4 แห่งจัดทำมาตรการช่วยเหลือและผ่อนปรนการให้กับลูกหนี้ คาดว่าจะมีลูกหนี้ได้รับประโยชน์จากการช่วยเหลือช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2567 ประมาณ 5.04 ล้านบัญชี คิดเป็นวงเงินสินเชื่อรวม 1.18 ล้านล้านบาท” นายพรชัยกล่าว

## ออมสินปล่อยสินเชื่อ 1 แสนล.

นายพรชัย สุริยะเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ธนาคารออมสินออกโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ จีเอสบี บูสต์ อัป (GSB Boost Up) ธนาคารออมสินสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 1 แสนล้านบาท ให้สถาบันการเงินเข้าร่วมโครงการ ทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจอัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี ระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้สถาบันการเงินไปปล่อยสินเชื่อต่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% ต่อปี ระยะเวลา 2 ปี วงเงินต่อรายไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมทั้งสถาบันการเงิน เอส

เอ็มอียื่นขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568

“ภายใต้วงเงินดังกล่าว ธนาคารออมสินสามารถให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการโดยตรงในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดียวกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อรองรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าไม่ถึงสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย” นายพรชัยกล่าวและว่า ที่ผ่านมามาตราการออมสินให้สินเชื่อตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนรายย่อย ตั้งแต่เมษายน 2567 ประกอบด้วย กลุ่มสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำภาคอสังหาริมทรัพย์ อาทิ ได้แก่ สินเชื่อ GSB D Home สินเชื่อรีไฟแนนซ์เพื่อสังคม เป็นต้น คาดว่าโครงการธนาคารออมสินจะสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อขยายตัวของจีดีพี ได้ประมาณ 0.27%” นายพรชัยกล่าว

## ธกส.ประกันภัยข้าวช่วยชาวนา

นายฉัตรชัย ศิริโล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.เตรียมเดินหน้ารื้อโครงการประกันภัยชาวนาปี ปีการผลิต 2567 ตามมติ ครม. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตได้อย่างยั่งยืน ให้ความคุ้มครอง 7 ภัยธรรมชาติ และภัยศัตรูพืช วงเงินคุ้มครอง 1,190 บาทต่อไร่ รัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการทุกราย ไร่ละ 65-69 บาท กรณีเกษตรกรปลูกข้าว ธ.ก.ส.ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย ธ.ก.ส.ร่วมอุดหนุนให้ฟรี วงเงินเป้าหมายพื้นที่การเกษตรกว่า 21 ล้านไร่ และเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์กว่า 6 แสนรายทั่วประเทศ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการและเลือกซื้อประกันภัยด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน A Insure หรือติดต่อ ธ.ก.ส.ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

## หุดค้าให้แจกหมิ่นเปราะบางก่อน

นายวิษณุ ลิ้มลี้อา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต เปิดเผยถึงโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต (Digital Wallet) หลังนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ระบุเตรียมลงทะเบียนวันที่ 1 สิงหาคมนี้ ว่า มุมมองส่วนตัวในฐานะฝ่ายเอกชนเชื่อว่าทางรัฐบาลเองต้องหาวิธีการที่ถูกต้องและลงตัวที่สุดเพื่อให้ถูกต้องตามข้อระเบียบกฎหมายต่างๆ และเงื่อนไขโครงการควรให้ความสำคัญกับประชาชนกลุ่มเปราะบางจริงๆ สำหรับตัววงเงิน ขึ้นอยู่กับปริมาณจำนวนของกลุ่มเปราะบางว่ามีมากน้อยเท่าไร ความคิดเห็นส่วนตัว

โครงการดิจิทัลวอลเล็ต หากเงื่อนไขเข้มงวดดี ให้กลุ่มเปราะบางก่อนจะดีที่สุด หมายถึงรวมกลุ่มคนที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็กได้รับผลกระทบจากช่วงโรคระบาดโควิด-19 ลามมาถึงปัจจุบันเช่นกัน สำหรับกลุ่มคนระดับกลาง แม้จัดระบบตัวเองได้ หรือพอมีรายได้เข้า แต่ก็ประสบปัญหาการหมุนเงินไม่ทัน ดังนั้นรัฐบาลควรใช้ตัวเงินดิจิทัลวอลเล็ตตรงนี้สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของกลุ่มคนเหล่านี้ เน้นอุดหนุนว่าเป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพ

## เชื่อเงินไม่เงินมีปรับอีก

นายวิษณุกล่าวว่า เงินที่รัฐบาลประกาศล่าสุด เชื่อว่ากฎเกณฑ์ดังกล่าวยังไม่ถึง อาจปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพราะเงื่อนไขการแจกเงินให้กับกลุ่มประชาชนแต่ละยังกลุ่มยังไม่ชัดเจน กลุ่มใดควรได้รับสิทธิก่อน รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินก็ยังไม่ถึงพอ วิธีการแจกเงินดิจิทัล เชื่อว่ายังคงต้องให้เวลารัฐบาลศึกษาวิจัยและปรับเงื่อนไขให้ลงตัวและชัดเจนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เชื่อว่ารัฐบาลเองระดมสมองและเตรียมการเต็มที่ เป็นเรื่องที่ดี เพราะการเคาะมาตรฐานดิจิทัลวอลเล็ต ไม่ใช่เรื่องง่าย เป็นโครงการใหม่สำหรับประเทศไทยในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

โครงการดิจิทัลวอลเล็ตอาจจะไม่ใช้การพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยและความเป็นอยู่ของคนกลุ่มเปราะบางได้ 100% แต่มีส่วนช่วยให้ดีขึ้น ช่วยเหลือประชาชนในภาวะเศรษฐกิจเดือดร้อน คนไม่เหลือเงิน ไม่เหลืออะไรเลย ให้พวกเขามีชีวิตดีขึ้น แต่ถ้าจะให้ได้ยิ่งขึ้น ต้องส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประชาชนและประเทศด้วย” นายวิษณุกล่าว

## แนะร.บ.รับมือศก.ซึ่มลึก

นายวิษณุกล่าวว่าถึงการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ว่า สถานการณ์เศรษฐกิจโลกซบเซาและชะลอตัวมาเป็นระยะนาน ไม่ว่าใครขึ้นมาเป็นทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล ต้องเจอโจทย์ยากและท้าทายพอสมควร สิ่งสำคัญทีมเศรษฐกิจต้องทำการบ้านอย่างหนักคือ การทันเกมโลก ทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และการกดเงินเพื่อทั่วโลก ส่งผลกระทบลามไปทั่ว เชื่อว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกจะยังคงเปลี่ยนแปลงอีกมาก รัฐบาลไทยควรตื่นตัว ไม่ชะล่าใจ เพราะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกกระทบไทยยังคงมีต่อเนื่อง

“ทีมเศรษฐกิจใหม่เข้ามา ถือว่าได้รับโจทย์ท้าทายและยากมากจะช่วยพลิกเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวในระยะรวดเร็ว ไม่ว่าใครเข้ามา ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อน ตรงนี้ทีมเศรษฐกิจทำได้

ดี แต่การวางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะยาว ยังไม่เห็นภาพชัดเจนมากนัก คงต้องใช้เวลาเรียนรู้ เพราะเศรษฐกิจยุคนี้เป็นยุคซิมลิก สร้างความเดือดร้อนไปวงกว้าง ดังนั้นทีมเศรษฐกิจรัฐบาลจะต้องวางแผนนโยบายให้ชัดเจนและส่งผลกระทบต่อประชาชนฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจจรุดหนักไปให้ได้” นายวิศิษฐ์กล่าว

## สอท.จีคองค่าไฟ4.18บาท

นายอิศเรศ รัตนติลล ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานคำนวณค่าไฟงวดปลายปี (กันยายน-ธันวาคม 2567) พุ่งระดับ 4.65-6.01 บาทต่อหน่วยว่า ขอยืนยันว่าราคาค่าไฟงวดปลายปีที่เหมาะสม คือ 4.18 บาทต่อหน่วยเท่ากับงวดปัจจุบัน (พฤษภาคม-สิงหาคม 2567) รัฐบาลควรตรึงต่อไป เพราะเป็นทางรอดของประชาชน เป็นระดับราคาเหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในเวลานี้ยังชะลอตัว กำลังซื้อหดหายจากหนี้ครัวเรือนระดับสูง และยิ่งเหมาะสมกับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวลานี้ด้วย ส.อ.ท.มั่นใจเพราะยังคงระดับราคา 4.18 บาทต่อหน่วยสามารถบริหารจัดการได้ ไม่จำเป็นต้องขึ้นราคาตามภาระที่สำนักงาน กกพ.ระบุ ระดับ 4.18 บาทต่อหน่วย เมื่อคำนวณต้นทุนอย่างละเอียดแล้วพบว่ายังสามารถชำระหนี้คืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้บางส่วน จากหนี้รวม 98,000 ล้านบาท รัฐบาลสามารถช่วยสภาพคล่อง กฟผ.ได้ โดยให้ กฟผ.ชะลอหรือลดเงินนำส่งรัฐ

## แนะชะลอชำระคืนค่าก๊าซ

นายอิศเรศกล่าวว่า นอกจากนี้รัฐบาลควรชะลอการชำระคืนค่าก๊าซที่เกิดขึ้นจริงกับราคาก๊าซที่เรียกเก็บเดือนกันยายน-ธันวาคม 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อตรึงค่าไฟไว้ที่ 3.99 บาทต่อหน่วย หรือ AFGAS วงเงิน 15,083.79 ล้านบาท ออกไปก่อน ที่มาค่าของ

AF GAS มาจากการรัฐบาลชุดนี้เมื่อเข้ามาบริหาร ได้สั่งลดค่าไฟทางวตปลายปี 2566 (กันยายน-ธันวาคม) เหลือ 3.99 บาทต่อหน่วย จาก 4.69 บาทต่อหน่วย ในงวดกลางปี (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566) มีมติ ครม.รองรับ โดยไม่ได้ปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าแต่อย่างใด เพียงแต่สั่งให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และกฟผ. คุ่มค่าก๊าซไว้ให้นำส่วนต่างค่าก๊าซธรรมชาติ (AF-Gas) ไปทยอยเรียกเก็บจากผู้บริโภคให้ ปตท. และ กฟผ. ส่วนนี้จึงคิดเป็นเงิน 15,084 ล้านบาท หรือ 25.02 สตางค์ต่อหน่วย จะนำมาเรียกเก็บจากประชาชนคืนในงวดปลายปีนี้

## รื้อพีดีพี2024เปิดเสรีทั้งระบบ

นายอิศเรศกล่าวว่า อย่างไรก็ตามในระยะยาว รัฐบาลควรปรับโครงสร้างพลังงานประเทศ โดยด่วน เรื่องนี้ ส.อ.ท.เรียกร้องมานาน ปัจจุบันภาคเอกชนกลุ่มต่างๆ ก็เรียกร้องเช่นกัน ขอเสนอ 3 มาตรการผ่าตัดเพื่อทางรอดของประเทศ ก้าวข้ามกับดักแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2024 หรือพีดีพี PDP2024 ประกอบด้วย 1.ประเทศไทยต้องพึ่งพลังงานสะอาดต้นทุนไม่ผันผวน มากกว่าจะไปเสี่ยงกับพลังงานฟอสซิล ควบคุมราคาไม่ได้ 2.ควรบริหารจัดการดีมานด์และซัพพลายอย่างเหมาะสม สิ่งสำคัญคือต้องไม่ลงทุนเกินตัวในโรงไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆ เพิ่มเติม จะเป็นการกระของประเทศไทยมีเคพีโอเหมาะสม รวมทั้งต้องทบทวนสัญญาโรงไฟฟ้า เช่น ค่าความพร้อมจ่าย (เอฟพี) และอื่นๆ นอกจากนี้ ต้องเดินหน้า Liberalization หรือเปิดเสรี รัฐบาลต้องผลักดันนโยบายเปิดเสรี ทั้งระบบผลิต จัดหา และจำหน่าย ทั้งไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ หรือ NG มากกว่าการแทรกแซง ใช้น้ำบิดเบือน รวมทั้งการกำกับ แบบมืออาชีพอ่างโปร่งใส และแรง TPA (Third Party Access) หรือ เปิดบุคคลที่สามเข้ามาในระบบ ทั้งระบบสายส่งไฟฟ้า และระบบ NG และการนำเข้า LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลว

# เกษตรฯพัฒนาการผลิตเกลือทะเล

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ไปยังทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมจัดตั้งโครงการพัฒนาการผลิตเกลือทะเลคุณภาพเพื่ออนุรักษ์วิถีอาชีพเกลือทะเลและพื้นที่นาเกลือ ปีการผลิต 2566/67 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรนาเกลือ และยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและชีวิตเกษตรกรชาวนาเกลือทะเลไทย ตลอดจนอนุรักษ์และฟื้นฟูอาชีพการทำนาเกลือไว้ให้คนรุ่นหลังอย่างยั่งยืน ดังนี้ 1.กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการและรักษาเสถียรภาพราคาเกลือทะเล ในลักษณะการ

สนับสนุนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลในจังหวัดแหล่งผลิตเป้าหมาย จัดหาผู้รับซื้อเพื่อกระจายผลผลิตเกลือทะเล โดยเป็นเงินจ่ายขาดการบริหารจัดการและรักษาเสถียรภาพราคาเกลือทะเล (เกลือขาว) ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่เกินตันละ 250 บาท เกษตรกรรายละไม่เกิน 120 ตัน โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการรวบรวม/รับซื้อเกลือ/กระจายเกลือทะเล/ค่าบรรจุภัณฑ์/ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่เกษตรกรในการลดและกระจายเกลือทะเลไม่ให้ออกสู่ตลาดพร้อมกันและรักษาเสถียรภาพราคาเกลือทะเล ปริมาณเกลือทะเล 75,360 ตัน

2.กิจกรรมสินเชื่อชะลอการขาย

เกลือทะเล ปีการผลิต 2566/67 โดยให้สินเชื่อเพื่อชะลอการขายเกลือทะเลแก่เกษตรกรที่ทำนาเกลือและสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ประเภทเกลือทะเลคุณภาพปานกลางขึ้นไป ปริมาณเกลือทะเล 355,000 ตัน ในอัตราร้อยละ 80 ของราคาเฉลี่ยเกลือทะเลคุณภาพปานกลางขึ้นไป ปรากฏจากสิ่งแปลกปลอมจากสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ในปีการผลิต 2566/67 เป็นเงิน 1,500 บาทต่อตัน (ข้อมูลราคาเกลือของเกษตรกร ณ ไร่นาโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) เมื่อคำนวณวงเงินสินเชื่อที่อัตราไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาที่กำหนดแล้ว ผู้กู้จะได้รับวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 1,200 บาทต่อตัน

# 'ธรรมนัส' จัดงานกะพงไทย รณรงค์เพิ่มการบริโภคในประเทศ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีและ สหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “ชาตินิยม กะพงไทย (Thai Seabass Fest)” โดยมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรฯ และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่กรมประมง โดย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า จากสถานการณ์ผู้เพาะ เลี้ยงปลากะพงขาว ประสบกับปัญหาโรคคอกดำ จึงมีนโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดย สั่งการให้กรมประมง แก้ไขทั้งระบบ ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และกิจกรรมนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ของ สินค้าปลากะพงไทย ที่มีกระบวนการผลิตที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด โดยภายในงานมีการนำสินค้าปลากะพงขาว และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากฟาร์มที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สด สะอาด และปลอดภัย นำมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ทั้งแบบสด แช่เย็น แช่แข็ง พร้อมปรุง และ พร้อมทานในราคาพิเศษ รวมทั้งปลากะพงที่ ผ่านกรรมวิธีรีดเลือดแบบอิกะ จิเมะ (Ike Jime) เพื่อรักษาคุณภาพเนื้อปลาให้คงความสด นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าปลากะพงขาว ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้บริโภค กระตุ้นการบริโภคปลากะพงขาว และยังมีการเจรจาธุรกิจระหว่างเกษตรกร ผู้เลี้ยงปลากะพงขาว และผู้แทนจาก Modern Trade ร้านค้าปลีก/ห้าง/สมาคม เพื่อเชื่อม ช่องทางการตลาด

ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดงาน ร.อ.ธรรมนัส และนายอรรถกร ได้ร่วมกิจกรรมสาธิตการ ประกอบอาหารจากปลากะพงขาวให้กับผู้เข้า ร่วมงานได้ชมและทดลองชิม พร้อมเยี่ยมชม บูธนิทรรศการและการแสดงสินค้าปลากะพงขาว อาทิ นิทรรศการการใช้จุลินทรีย์ ปม.1 หรือ ปม.2 กับการเลี้ยงปลากะพงขาว นิทรรศการ การเพิ่มมูลค่าสินค้าปลากะพงขาว (กะพงขาว High DHA) นิทรรศการเมนูจากปลากะพงขาว นิทรรศการมาตรฐานฟาร์มปลาทะเล นิทรรศการ คุณค่าทางโภชนาการปลากะพงขาว และ ร้านค้าต่างๆ อีกทั้งได้ร่วมกิจกรรมพบปะพูดคุยกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวผู้แทน จาก Modern Trade และสมาคมต่างๆ เพื่อ แลกเปลี่ยนแนวความคิดด้านการผลิต การตลาด และการร่วมเป็นเครือข่ายของทุก ภาคส่วนในอนาคต

“จากสถานการณ์ที่ปลากะพงขาวราคา ตกต่ำ กระทรวงเกษตรฯ จะเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการปราบปรามการ ลักลอบการนำเข้าสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมาย จากประเทศเพื่อนบ้าน ขณะเดียวกันได้บูรณาการ กับทุกภาคส่วนในการรณรงค์ให้คนไทยหัน มาบริโภคปลากะพงขาวให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งปลากะพงขาวนั้นเป็นปลาไทยที่มีสารอาหารที่เกิด ประโยชน์ โดยเฉพาะ DHA ผมเชื่อว่าหลังจากรณรงค์ในเรื่องการบริโภคให้มากขึ้นแล้ว ราคา ปลากะพงขาวจะสูงขึ้น” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว



## รมว.เกษตรนำทีม รับฟังปัญหาภัยแล้ง การเกษตรนครปฐม แก้ไขความเดือดร้อน

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของเกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม รวมถึงการทำเกษตรกรรม โดยมีผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่ อบต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน และ อบต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม โดย รมว.เกษตรฯ ได้มอบหมายให้ส่วนราชการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน ได้แก่ 1.การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจสำหรับขยายกิ่งสายพันธุ์ใหม่ และการของบประมาณในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำใน จ.นครปฐม 2.การจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงการ

ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และ 3.การแก้ไขปัญหาหนี้ท่วมชุมชน และจัดเก็บกักน้ำสำหรับทำเกษตรกรรม ในช่วงหน้าแล้ง อาทิ การก่อสร้างอาคารบังกักน้ำ และประตูระบายน้ำ รวมถึงการขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ไม่มีน้ำในการทำเกษตร

“การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อยกระดับรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่าในระยะเวลา 4 ปี จึงได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ มารับฟังปัญหาการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรโดยตรง ซึ่งจากการรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกร หากสามารถแก้ไขได้จะเร่งดำเนินการในพื้นที่ และสำหรับปัญหาอื่นๆ จะเร่งดำเนินการและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

## ช่วยเกษตรกรสู้ศึก FTA

### ● รัฐต่อเวลากองทุนปรับโครงสร้าง

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอระยะเวลาการดำเนินการในการขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศออกไปเป็นระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.2567-19 ก.ค.2587 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี หรือ FTA โดยมีเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า 130,706 ครัวเรือน

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า กองทุนดังกล่าวยังมีความจำเป็นต้องดำเนินงานต่อไป เนื่องจากเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำและกลไกของรัฐเพียงแห่งเดียว ที่ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีเป็นการเฉพาะ ให้สามารถมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อนำไปเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งปัจจุบันไทยอยู่ระหว่างเจรจาทกลงการค้าเสรีกับหลายประเทศและอาจมีการเจรจการค้าเสรีอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากองทุนฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน 20 ปี รวมเป็นเงิน 998 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ จำนวน 34 โครงการ 11 ชนิดสินค้า ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว ชากาแฟ ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว พริกไทย ผักเมืองหนาว โคนม และสุกร รวมทั้งทั้งสิ้น 1,183.25 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินยืม 620.92 ล้านบาท และเงินยืมขาด 562.33 ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือไม่น้อยกว่า 130,706 ครัวเรือน.

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 17 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15782

หน้า: 1 (ล่าง), 11

Col.Inch: 50.63

Ad Value: 63,287.50

PRValue (x3): 189,862.50

ศิลปะ: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: นายกฯโยน'ธรรมนัส'จะเดินหน้าต่อหรือยุติโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง

## นายกฯโยน'ธรรมนัส' จะเดินหน้าต่อหรือยุติ โครงการปุ๋ยคนละครึ่ง

นายกฯย้ำโครงการ “ปุ๋ยคนละครึ่ง” ต้องไม่มีการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริง ด้าน

▶▶▶ ต่อ : ปุ๋ยคนละครึ่ง -หน้า 11

### ปุ๋ยคนละครึ่ง

“ธรรมนัส” เรียกประชุมหาข้อสรุปโครงการว่า จะเดินหน้าต่อหรือไม่ และขอให้แยกกับเรื่องเยียวยาไร่ละ 1,000 บาท ออกจากกัน

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) ว่า ได้มีการพูดคุยถึงรายละเอียดโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจงว่า โครงการชดเชยเยียวยาไร่ละ 1,000 บาท และโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง เป็นคนละโครงการ ซึ่งในโครงการแรกมีมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้ว เป็นโครงการที่ได้ให้เงิน 1,000 บาทไม่เกิน 20 ไร่ เป็นโครงการช่วยเหลือในเหตุการณ์วิกฤตในช่วงปีที่ผ่านมาในช่วงที่ราคาข้าวเนื้ออยู่ประมาณ 7,000-8,000 บาท/ตัน แต่ในปัจจุบันราคาข้าวดีขึ้นแล้วจึงทำให้เกิดโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนของเกษตรกรและเพิ่มจำนวน output หรือจำนวนผลผลิตต่อไร่ของข้าว ซึ่งเป็นโครงการที่มีความยั่งยืนมากกว่าและใช้งบประมาณอย่าง

คุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะชี้แจงรายละเอียดต่อไป

นายกฯ กล่าวต่อไปว่า ไม่ใช่แค่ราคาข้าวต่อตัน เพียงอย่างเดียวที่มีความสำคัญ รัฐบาลมั่นใจว่าราคาข้าวจะดีขึ้นแต่การที่เราใช้เกษตรกรแม่นยำปุ๋ยที่ถูกต้องตามการวิเคราะห์จากดินโดยใช้ “หมอดิน” ที่เรามีอยู่หลายหมื่นคนทั่วประเทศทำให้เราทราบถึงความต้องการของปุ๋ยที่ถูกต้องอย่างเช่น “NPK” ถ้ามีการสำรวจหน้าดินก่อนรับรู้ว่าดินขาดแคลนอะไร แล้วให้ปุ๋ยที่แม่นยำ สมมุติว่าข้าวทำได้ไร่ละประมาณ 500 กก. สามารถที่จะเพิ่มไปเป็น 700 กก. ได้ เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของราคาเพียงอย่างเดียว ยังเป็นเรื่องของจำนวนผลผลิตต่อไร่ ด้วยเหมือนกัน

ผู้สื่อข่าวถามว่า ระหว่างทางที่ปุ๋ยจะถึงมือเกษตรกร ได้มีการกำชับในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ เพราะมีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการทุจริต นายกฯ กล่าวว่า เรื่องของการทุจริตได้มีการพูดคุยกันอย่างชัดเจน เรื่องของการทุจริตประพฤติมิชอบ ปุ๋ยจะต้องไม่ตกอยู่ในมือของผู้ค้าปุ๋ยเพียงแค่ 2-3 ราย ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำการหาผู้ค้าปุ๋ยเป็นจำนวนถึง 40-50 ราย ตนเองได้เน้นย้ำเรื่องของการทุจริตในเรื่องดังกล่าวแล้ว

ถามต่อว่า เมื่อมีโครงการปุ๋ยคนละครึ่งแล้วเรื่องของการชดเชยเยียวยาไร่ละ 1,000 บาท เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตการณ์น้ำท่วม น้ำแล้งโครงการดังกล่าวจะมีการยกเลิกไปเลยหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ทั้งสองเรื่องนั้นจะต้องแยกกัน เรื่องที่แจ้งในวันนี้เป็นเรื่องของการเพิ่มผลผลิต เป็นการที่เราให้ความแม่นยำกับการปลูกข้าว แต่เรื่องของการเกิดวิกฤตเป็นที่แน่นอนว่าต้องมีการกลับมาพิจารณาใหม่ตามความ

เหมาะสม

เวลา 12.55 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ แถลงว่า กรม.เห็นชอบในโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2567 โดยรัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมจ่ายเงินค่าสินไหม และเบี้ยประกันภัย ให้กับเกษตรกรชาวนาในปีการผลิต 2567-2568

ส่วนโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานได้หารือกันถึงแนวทางปุ๋ย โดยพบว่าชาวนาได้ทำนาไปแล้ว และไม่ทันต่อการทำนาในฤดูนี้ ประกอบกับว่าเงินที่จะสมทบอีก 500 บาท ธ.ก.ส. ไม่สามารถสมทบให้ได้ ดังนั้นจึงมีการนำเรื่องเข้าสู่การประชุมหารือเพื่อทบทวนโครงการในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ ซึ่งจะได้นำคำตอบภายในวันเดียวกัน

“อยากให้แยกโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง กับโครงการพัฒนาคุณภาพข้าวและผลผลิตต่อไร่ให้มีจำนวนที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องการลดต้นทุนการผลิต ส่วนโครงการไร่ละ 1,000 บาท รัฐบาลต้องเข้าไปช่วยสนับสนุนในช่วงที่เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยพิบัติปัญหาหาราคาข้าวตกต่ำ ขอให้แยกกันอย่างชัดเจน” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

เมื่อถามว่า หากราคาข้าวไม่ตกต่ำ รัฐบาลก็จะไม่เยียวยาชาวนาใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เรื่องนี้มีปัจจัยหลายอย่างและเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ทุกครั้งต้องมีการประชุม ซึ่งการประกันราคาข้าวทางกระทรวงพาณิชย์ จะต้องเป็นคนเสนอขึ้นมาพิจารณา

## อ่างฯ คลองน้ำขาว ไกลแล้วเสร็จ!! คาดภายในปี 67 เพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนแห่งใหม่สร้างความมั่นคงด้านน้ำ ชาวกำแพงเพชร

อ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาวฯ หนึ่งในโครงการตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำแล้งให้กับชาวอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ปัจจุบันคืบหน้าแล้วกว่า 86% คาดแล้วเสร็จภายในปี 2567 พร้อมเก็บกักน้ำได้บางส่วนในช่วงฤดูฝนนี้ ตามนโยบายของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า กรมชลประทานได้วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับชาวจังหวัดกำแพงเพชร ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ยังประสบปัญหาน้ำแล้ง ด้วยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและฝายชะลอน้ำต่างๆ เป็นการเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน รองรับทุกกิจกรรมการใช้น้ำได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง



สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานสร้างขึ้น เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่ด้านซ้ายของคลองลาน ปัจจุบันคืบหน้าแล้วกว่า 86% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567 นี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 11.88 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 3,500 ไร่ ทั้งยังช่วยป้องกันและบรรเทาอุทกภัยได้อีกด้วย ในอนาคตหากดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำแล้วเสร็จจะสามารถขยายพื้นที่รับประโยชน์ได้อีกกว่า 6,500 ไร่ ซึ่งรวมพื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์จากฝายทดน้ำคลองลานตอนบนด้วย



## ล่าปลาทอมคางดำ เป็นวาระแห่งชาติ ทำลายสัตว์พื้นถิ่น

“ธรรมนัส” ประกาศไล่ล่า “ปลาทอมคางดำ” ยกเป็นวาระแห่งชาติ ชีเป็น

▶▶▶ ต่อ : ปลาทอมคางดำ -หน้า 2

### ปลาทอมคางดำ

สัตว์อันตราย พร้อมศึกษาโครโมโซม  
ทำหมันตัวผู้ ตัดตอนแพร่พันธุ์ ตั้งงบ  
รับซื้อมาทำปุ๋ย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16  
กรกฎาคม 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล  
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและ  
สหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงการแพร่พันธุ์  
อย่างรวดเร็วของปลาทอมคางดำ ว่า  
ตั้งแต่ตนมารับตำแหน่งรมว.เกษตรและ  
สหกรณ์ก็รับทราบปัญหาโดยตลอด  
 และได้สั่งการให้จัดการ ซึ่งเมื่อสมัย  
ก่อนเรียกปลาทอมสีคางดำ แต่สมัย  
นี้ไม่มีสีแล้ว ถือเป็นสายพันธุ์พิเศษที่  
ขยายพันธุ์ได้ไว และกินทุกอย่างที่เป็น  
สัตว์น้ำ ถือว่าเป็นสัตว์อันตรายและ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องนำมา  
เป็นวาระแห่งชาติ

ทั้งนี้การปฏิบัติการที่ผ่านมา  
มีปัญหาเรื่องการศึกษาวิจัยสายพันธุ์ใหม่  
ที่จะทำให้ปลาทอมเป็นหมัน เพราะไม่ใช่  
เรื่องที่ง่ายต้องคิดหลายขั้นตอน จึงได้  
สั่งการให้หน่วยงานในกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ไปศึกษาว่าจะเป็นไปได้หรือไม่  
ในการเปลี่ยนโครโมโซม ให้ปลาทอมตัวผู้  
ไปผสมพันธุ์แล้วเป็นหมัน และหาก  
โครโมโซมตัวนี้ไปผสมพันธุ์กันเองจะเกิด  
สายพันธุ์ใหม่หรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้เป็น  
เรื่องที่ต้องคิดให้ละเอียด แต่ ณ เวลานี้

ต้องปฏิบัติการล่าและฆ่าให้หมด นอกจากนี้  
ตนยังได้สั่งการให้การยางแห่งประเทศไทย  
(กยท.)ตั้งงบประมาณเป็นกองทุนในการ  
รับซื้อปลาทอม เพื่อนำไปทำปุ๋ย

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวต่อว่า ส่วน  
การค้นหาว่าใครเป็นต้นเหตุที่มาของ  
ปลาทอม ตนได้สั่งการให้กรมประมง  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบมา  
โดยตลอด ซึ่งความชัดเจนยังไม่มี เพราะ  
การที่เราจะไปโทษบริษัทใดบริษัทหนึ่ง  
เป็นเรื่องที่เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง เราจึง  
ต้องทำงานให้ละเอียด แต่ขณะเดียวกัน  
เราก็ต้องหาข้อมูลจากสภาผู้แทน  
ราษฎรว่าปลาทอมคางดำใครนำเข้ามาสู่  
ราชอาณาจักร ฉะนั้นจึงต้องทำงานประสาน  
กัน คาดว่าเร็วๆ นี้จะได้รายละเอียด

ผู้สื่อข่าวถามว่า หลังจากนี้ถ้า  
มีการนำเข้าถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่  
ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ไม่ใช่หลังจากนี้  
แต่ก่อนนี้ก็ผิดกฎหมายอยู่แล้ว ถ้าไม่ได้  
รับอนุญาตห้ามนำเข้า

เมื่อถามต่อว่าปลาทอมที่ถูกนำ  
เข้าประเทศ คาดว่าเข้ามาเมื่อช่วงปีไหน  
ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า จริงๆ แล้วมันหนัก  
มาหลายปีแล้ว และเราก็มีการล่ามา  
โดยตลอดทุกจังหวัด และมีปฏิบัติการ  
ในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม  
และสมุทรปราการ แต่ตอนนี้ขยายไป  
ถึงเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ และอยู่  
ได้ทั้งลำน้ำสาขาทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และ  
น้ำเค็มมันอยู่ได้หมด

เมื่อถามอีกว่าตอนนี้เหมือนว่า  
จะเริ่มบุกเข้ามาของชั้นในของกรุงเทพฯ  
แล้ว ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า อันนี้เป็น  
สิ่งที่น่าเป็นห่วงมาก เราจะต้องมีการ  
ป้องกันอย่างเอาใจจริงเอาจัง

เมื่อถามย้ำว่ามีข้อมูลว่าบริษัทที่  
นำเข้าปลาชนิดนี้ เชื่อมโยงข้อมูลของคลอง  
ในจังหวัดสมุทรสงคราม ร.อ.ธรรมนัส

กล่าวว่า ข้อมูลนั้นยังไม่ได้ข้อสรุป เรา  
ไปตีความกันไม่ได้ เราจะต้องหาข้อมูล  
ให้ชัดเจนก่อน

ขณะที่ นายรัชชาติ สิทธิพันธุ์  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไลฟ์ผ่าน  
เพจเฟซบุ๊ก โดยเขียนแคปชั่นระบุว่า  
“เมนู ปลาทอมคางดำ” เผยภาพครีวที่  
กำลังทำอาหารเมนูปลาทอมคางดำ ไม่  
ว่าจะเป็นปลาทอมคางดำทอดกระเทียม  
ปลาทอมคางดำราดพริก

หลังจากนั้น นายรัชชาติก็ทดลอง  
กินเมนูปลาทอมคางดำให้ประชาชนได้  
รับชมกัน พร้อมกล่าวว่า ออ้อย เนื้อปลา  
โอเค กินได้ ไม่ได้สับสนุนให้เลี้ยงปลา  
ทอมคางดำ แต่จับมาแล้วก็เอามากิน  
เอามาใช้ประโยชน์ หลังจากนั้นจะไป  
ลงพื้นที่บึงมัทกะสันต่อ

จากกรณีปลาทอมคางดำแพร่ระบาด  
ไปหลายจังหวัด รวมทั้งในเขตพื้นที่  
กรุงเทพมหานคร โดยพบว่าปลาทอมคางดำ  
กระจายไปแล้วหลายเขต ไม่ว่าจะเป็นเขต  
บางขุนเทียน เขตทุ่งครุ และบางบอน  
ล่าสุดยังพบที่บึงมัทกะสันอีกด้วย



เกษตรวันนี้.....● สายออกกำลังกายไม่ควรพลาด  
กรมส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทางDOAE  
VIRTUALRUN CHALLENGE #3 2024 เป็นกิจกรรมที่  
ทุกคนสามารถวิ่งได้ทุกที่ทุกเวลา จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนประชาชน  
ทั่วไป ผู้สนใจ นักวิ่ง เกษตรกร และบุคลากรกรมส่งเสริม  
การเกษตรทั่วประเทศ มีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพที่ดีไปพร้อม  
กัน.....● โดยเป็นการวิ่งสะสมระยะทาง ผู้สมัครสามารถเลือกประเภทบุคคล  
(ประชาชนทั่วไป) หรือประเภททีมไม่เกิน 20 คน (เฉพาะบุคลากรของกรมส่งเสริม  
การเกษตร) เลือก ระยะการสะสมได้ 50 km. หรือแบบ 100 km. รับสมัครถึง 31  
กรกฎาคม 2567 และเริ่มวิ่งสะสมระยะทาง ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2567 ค่า  
สมัคร 395 บาท (ไม่รวมค่าบริการระบบ) สมัครได้ที่ [https://race.thai.run/  
doaevirtualrun2024](https://race.thai.run/doaevirtualrun2024) สอบถามเพิ่มเติม [https://www.facebook.com/  
doaerun.....](https://www.facebook.com/doaerun.....)●

นายก:หล้าปลี

## รองปลัดฯหารือร่วมกับEU ให้ความเชื่อมั่นภาคประมง

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับ นางชาลินา วิตเชวา ปลัดกระทรวงกิจการทางทะเลและการประมง (Ms. Chalina Vitcheva : Director General of the Directorate General Maritime Affairs and Fisheries: DG MARE) แห่งสหภาพยุโรป (EU) โดยแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงเพื่อทำความเข้าใจ และสร้างความเชื่อมั่นกับการต่อสู้การทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ชี้แจงในประเด็นข้อกังวลของฝ่าย EU ว่าได้มุ่งเน้นการพลิกฟื้นการประมงทะเลและอุตสาหกรรมประมงของไทย ให้กลับมาเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศ มีการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงของไทยอย่างยั่งยืน และสร้างความน่าเชื่อถือในเวทีระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยินดีที่จะสื่อสารและดำเนินการร่วมกับ EU ในด้านการประมงและการต่อต้านการประมง IUU ในฐานะประเทศคู่ค้าและพันธมิตรที่ดีพร้อมปรับแก้พระราชกำหนดที่ดำเนินการอยู่เพื่อป้องกันและจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ฝ่ายไทยได้ตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมการยุโรปในการต่อต้านการทำประมง IUU เรียบร้อยแล้ว

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 80,000  
Ad Rate: 1,288

Section: First Section/การเงิน - การคลัง

วันที่: พุธ 17 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7467

หน้า: 32(ซ้าย)

Col.Inch: 14.72

Ad Value: 18,959.36

PRValue (x3): 56,878.08

คลิป: สี่สี่

หัวข้อข่าว: คลังชงพักหนี้เกษตรกร  
ขยายมูลหนี้เป็น 5 แสนบ.

## คลังชงพักหนี้เกษตรกร ขยายมูลหนี้เป็น 5 แสนบ.

นายจักรชัย คิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.เตรียมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล เบื้องต้นมี 3 โครงการ ได้แก่ 1. การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรลูกค้ำ (พักหนี้เกษตรกรต่ออีก 1 ปี) 2. โครงการป้อนคนละครั้ง 3. โครงการประกันภัยพืชผล การแก้ไขปัญหาหนี้ฯ จะทำต่อเนื่องจากโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรในเฟส 1 โดย ธ.ก.ส.จะเสนอให้มีการพักชำระหนี้ต่ออีก 1 ปี ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเร็ว ๆ นี้ พร้อมฟื้นฟูศักยภาพลูกหนี้ควบคู่ไปด้วย ส่วนเฟส 2 จะพิจารณาเสนอขยายกรอบมูลหนี้ที่ให้ลูกหนี้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ จากเดิมที่มีมูลหนี้ไม่เกิน 3 แสนบาท เป็น 5 แสนบาท สำหรับเฟส 1 มีลูกหนี้เข้าร่วมโครงการประมาณ 1.8 ล้านราย มูลหนี้รวมประมาณ 2.5 แสนล้านบาท

สำหรับความคืบหน้าการดำเนินโครงการป้อนคนละครั้งนั้น ธนาคารเตรียมพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันรองรับแล้ว อยู่ระหว่างการรอรายละเอียดจากรัฐบาลว่าจะเดินหน้าโครงการได้เมื่อใด โดยการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันนั้นสำหรับรองรับให้เกษตรกรใช้ในการสั่งป้อนและส่งมอบ ส่วนโครงการประกันภัยพืชผลจะรับประกันเฉพาะนาข้าวเท่านั้น คณะกรรมการนโยบายข้าวเตรียมนำกลับเข้าที่ประชุม ครม.ในเร็ว ๆ นี้เช่นกัน ■